

Tâm gương gia đình văn hóa tiêu biểu

AN NHIÊN

Gia đình văn hóa là nền tảng để xây dựng đời sống văn hóa. Ý thức được điều này, những năm qua, gia đình ông Trần Hữu Long (Tổ dân phố 11, phường Đồng Sơn, thành phố Đông Hới) đã tích cực xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc; ông bà, cha mẹ mẫu mực; con cháu thảo hiền.

Không chỉ sống chan hòa, luôn gần gũi với mọi người xung quanh mà gia đình ông Trần Hữu Long còn là tấm gương sáng đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững trật tự an ninh chính trị, an toàn xã hội ở địa phương. Hơn nữa, vốn là người nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm với cộng đồng, ông Trần Hữu Long (71 tuổi) đã dành trọn tâm huyết của mình tham gia công tác xã hội ở địa phương. 25 năm gắn bó với việc làng việc xã nhưng với ông còn có sức khỏe thì vẫn tiếp tục cống hiến bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm của người đảng viên, người lính và người cán bộ cơ sở. Được nhân dân tín nhiệm, hiện nay, ông vừa làm Phó Bí thư Đảng bộ phận, Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi Tổ dân phố 11 phường Đồng Sơn. Dù ở cương vị nào, ông vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước khi nghỉ hưu về làm công tác xã hội ở địa phương, ông Trần Hữu Long tham gia quân ngũ sau đó được phân công công tác tại đơn vị Z171 thuộc Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Từ sự tin yêu, kính trọng của nhân dân, năm 1994, ông được bầu làm cụm trưởng cụm 12A (nay là Tổ dân phố 11 phường Đồng Sơn). Nhớ lại những ngày tháng ấy, ông Long cho biết: “Khi tôi mới làm cụm trưởng cụm 12A, cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những tuyến đường trong cụm đều là đường đất, chưa có điện thắp sáng, mỗi lần hội họp đều phải mượn tạm hội trường trường tiểu học hay nhà dân vì

chưa có nhà văn hóa”. Để khắc phục những khó khăn ông đã cùng với cấp ủy, ban cán sự tổ dân phố vận động nhân dân đóng góp trên 60 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa trong năm 2001. Cùng với đó, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, năm 2002, người dân đã hiến đất, hiến hàng rào và hàng ngàn ngày công mở rộng các trục đường từ 3 m lên 4 đến 7 m. Ngoài ra, ông Long đã vận động người dân tự đóng góp, làm 4 trục đường với số tiền trên 100 triệu đồng. Chính vì vậy, các tuyến đường trong tổ dân phố đều được xây dựng rộng rãi, sạch đẹp. Đó cũng là tiền đề để Tổ dân phố 11 sớm hoàn thành tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, dựa vào sức dân mà diện mạo Tổ dân phố 11 ngày càng khởi sắc, hiện trong tổ dân phố đã có 95% đường bê tông, các trục đường đều có điện chiếu sáng. Trong các phong trào, hoạt động, Tổ dân phố 11 luôn là một trong những “lá cờ đầu” của phường Đồng Sơn. Để có được kết quả ấy, từ việc nhỏ đến việc lớn, ông Long luôn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các chủ trương, chính sách mới đều được ông nghiên cứu tỉ mỉ, có điều gì thắc mắc ông hỏi ngay cán bộ phụ trách. Sau đó, ông về truyền đạt, giải thích cho bà con giúp mọi người hiểu rõ để thực hiện tốt. Cùng với đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của tổ dân phố luôn được Ủy ban nhân dân phường biểu dương, nhân rộng. Hiện Tổ dân phố 11 có 7 đội văn nghệ, 7 đội bóng

Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”

chuyên nam, 4 đội bóng chuyên nữ. Các đội bóng thường xuyên tổ chức giao lưu nhân các ngày lễ lớn, đặc biệt là dịp mừng Đảng đón xuân hàng năm.

Bên cạnh đó, ông Long thường xuyên gần gũi, quan tâm đến đời sống bà con nhân dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Ông tâm sự: Từng là một người lính, tôi đã chứng kiến biết bao người đồng đội của mình hy sinh vì sự bình yên của đất nước, nhiều người đã trở thành thương binh, bệnh binh không còn sức lao động. Bản thân tôi may mắn trở về lành lặn, nên tôi luôn tâm niệm mình cần làm những việc có ích cho xã hội, cho cộng đồng, dù là từ những việc nhỏ nhất. Ngoài ra, ngày nào cũng vậy, không kể nắng, mưa, ông luôn đi kiểm tra tình hình trong tổ dân phố xem bà con có vướng mắc gì không để kịp thời giải quyết. Và việc làm ấy của ông đã trở thành hình ảnh rất đỗi gần gũi, thân quen đối với người dân nơi đây. Họ quý trọng ông cũng chính từ lẽ đó. Với bề dày thành tích và nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở cơ sở, ông Trần Hữu Long chia sẻ: “Muốn thành công trong công tác tổ dân phố, người cán bộ phải luôn nêu gương đi đầu, công minh chính trực, biết đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Ngoài ra, tất cả mọi việc trong tổ dân phố, dù lớn hay nhỏ tôi đều thực hiện theo quy chế dân chủ, có như vậy mới được bà con nhân dân tin tưởng và làm theo”.

Để ông có thời gian tham gia công tác xã hội thì vợ ông - bà Hoàng Thị Bình luôn là “hậu phương” vững chắc, động viên, khích lệ ông trong công việc cũng như trong cuộc sống. Được sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình, ông càng tích cực tham gia



Ông Trần Hữu Long (đứng thứ 4 bên trái) đại diện gia đình nhận giấy khen của UBND thành phố Đông Hới trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện phong trào TĐĐKXDĐSVH giai đoạn 2016 - 2018

Ảnh: A.N

các hoạt động tại thôn, xóm. Trong nhà có ba thế hệ chung sống nhưng các thành viên trong gia đình ông bà luôn quan tâm, chia sẻ và yêu thương nhau. Ông bà luôn sống mẫu mực, là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo. Nói về gia đình ông Trần Hữu Long, ông Nguyễn Dũng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn cho biết: Gia đình ông Trần Hữu Long là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền ở phường Đồng Sơn. Riêng bản thân ông Long mặc dù tuổi đã cao nhưng luôn là một người cán bộ cơ sở gương mẫu, nhiệt tình, tận tâm với công việc. Ông đã góp phần xây dựng Tổ dân phố 11 ngày càng vững mạnh, đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa nhiều năm liền.

25 năm làm công tác xã hội, ông Trần Hữu Long đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen về những thành tích trong công tác, là điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương. Trong dịp tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2016 - 2018, gia đình ông vinh dự là một trong 16 gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND thành phố Đông Hới biểu dương, khen thưởng ■

A.N